

Number One và nhiều đối tác của Mega Market chung tay thắp sáng nụ cười trẻ em Việt Nam

16:59 23/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Dị tật khe hở môi, hở hàm ếch khiến nhiều trẻ em mặc cảm, tự ti. Hiểu được điều này, Mega Market Việt Nam đã cùng các đối tác, trong đó có Công ty TNHH TMSX Number One ủng hộ chi phí phẫu thuật cho các em thông qua Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile Việt Nam). Tổng số tiền trao tặng là 140 triệu đồng.

Theo thống kê của Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile Việt Nam), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia thuộc nhóm có tỷ lệ trẻ mắc dị tật khe hở môi - hở hàm ếch cao nhất thế giới. Mỗi năm, ước tính cả nước có 3.000 trẻ mới sinh bị dị tật này và hiện có khoảng 10.000 trẻ chưa được phẫu thuật. Tuy không gây hại đến tính mạng, nhưng dị tật này ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống tâm lý của các em. Phẫu thuật dị tật khe hở môi, hở hàm ếch sẽ giúp các em có nụ cười rạng rỡ và một tương lai tươi sáng hơn.

Thành lập năm 1989, Operation Smile đã đem lại dịch vụ khám, điều trị miễn phí cho hơn 66,000 trẻ em Việt Nam bị dị tật hở môi, hàm ếch và các dị tật vùng hàm mặt, giúp các em có một cuộc sống mới, trọn vẹn hơn. Tổ chức cũng là nơi kết nối hàng triệu trái tim nhân ái của nhiều tình nguyện viên y tế, nhà tài trợ, doanh nghiệp trên khắp Việt Nam và thế giới, góp phần mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em nói riêng và cộng đồng nói chung.



Công ty MM Mega Market Việt Nam cùng các đơn vị đối tác trao tặng 140 triệu đồng cho Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile Việt Nam).

Đồng cảm và trân trọng mục đích tốt đẹp của Operation Smile Việt Nam, vừa qua công ty MM Mega Market Việt Nam đã cùng các đơn vị đối tác chiến lược của mình thực hiện tài trợ cho Tổ chức số tiền 140 triệu đồng nhằm đem lại thêm nhiều nụ cười rạng rỡ cho những trẻ em kém may mắn.

Một trong những đối tác tham gia dự án cộng đồng này cùng MM Mega Market Việt Nam là Công ty TNHH TMSX Number One. Bắt đầu hợp tác cùng MM Mega Market Việt Nam là Công ty TNHH TMSX Number One từ tháng 3/2024, ngoài mục tiêu mang những sản phẩm nước giải khát có lợi cho sức khỏe đến gần hơn với người tiêu dùng, đơn vị này còn mong muốn đồng hành cùng Mega Market trong nhiều dự án chăm sóc cộng đồng, thực hiện trách nhiệm với xã hội. Đây cũng là giá trị cốt lõi tạo nên điểm chung của hai đơn vị khi bắt tay hợp tác.

Được biết, công ty TNHH TMSX Number One là doanh nghiệp cùng Mega Market Việt Nam đưa những sản phẩm đồ uống quen thuộc như Trà xanh không độ, Nước tăng lực Number 1, Trà thanh nhiệt Dr Thanh đến người tiêu dùng trên cả nước và có nhiều đóng góp nổi bật trong các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt là các hoạt động hướng đến trẻ em như chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, chăm sóc động viên trẻ em tại các mái ấm hay trao tặng học bổng vượt khó cho những trẻ em khó khăn tại các tỉnh thành.



Giám đốc Phát triển Kênh Thương mại Hiện Đại của công ty TNHH TMSX Number One cùng đại diện Operation Smile Việt Nam.

Lê Thị Minh Hưng, Giám đốc Phát triển Kênh Thương mại Hiện Đại của công ty TNHH TMSX Number One cho biết: “Operation Smile sẽ là bước khởi đầu của Công ty trên hành trình hợp tác phát triển bền chặt với MM Mega Market Việt Nam không chỉ trong kinh doanh mà còn là trong các hoạt động chăm sóc cộng đồng, phụng sự xã hội. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục tạo ra những điều tốt đẹp hơn nữa cho trẻ em nói riêng và cộng đồng Việt Nam nói chung”.

Đại diện của MM Mega Market Việt Nam, Trần Kim Nga, Corporate Development Director cũng có những chia sẻ đặc biệt về công ty TNHH TMSX Number One: “Chúng tôi rất trân trọng những tình cảm của lãnh đạo Công ty dành cho cộng đồng. Trong tương lai, Mega Market hy vọng có thể đồng hành cùng Number One trong nhiều dự án hơn nữa, có thể là các dự án giáo dục cộng đồng, thể hiện trách nhiệm với môi trường”.



Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile Việt Nam) tri ân MM Mega Market Việt Nam cùng các đối tác.

Ngày 19/07, đại diện Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile Việt Nam) cũng đã tiếp nhận số tiền tài trợ đến từ các đối tác của MM Mega Market Việt Nam. Đại diện tổ chức cũng gửi lời tri ân đến tất cả các đơn vị đã góp phần mang lại nụ cười và tương lai trọn vẹn cho các trẻ em kém may mắn. Tổng số tiền tài trợ sẽ đóng góp trực tiếp vào chi phí phẫu thuật cho 14 trẻ em Việt Nam bị dị tật hở môi, hàm ếch và các dị tật vùng hàm mặt.

Minh Hiếu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/number-one-va-nhieu-doi-tac-cua-mega-market-chung-tay-thap-sang-nu-cuoi-tre-em-viet-nam>